

# HƠN 3 NĂM SÁP NHẬP TRƯỜNG HỌC Tinh gọn bộ máy, giữ vững chất lượng giáo dục

Sau hơn 3 năm thực hiện sáp nhập trường học, toàn tỉnh có 691 trường mầm non, tiểu học, THCS, tiểu học và THCS (giảm 173 trường so với năm học 2017 - 2018). Nhờ đó, bộ máy trường, lớp tinh gọn, thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành. Các trường sau sáp nhập giảm được số lượng cán bộ quản lý, kế toán và nhiều chức danh khác.



Chuyên đề ngoại khóa môn Sinh học lớp 7 của Trường Tiểu học và THCS Vũ Đoài (Vũ Thư).

## Quy mô mạng lưới trường lớp, đội ngũ nhà giáo dần ổn định

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 167 trường tiểu học và THCS với tổng số 3.403 lớp và 110.022 học sinh. 116 trường có 1 điểm trường, 51 trường có 2 điểm trường. Có 3.427 phòng học, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 93,7%. 100% trường có tối thiểu 1 thư viện. Từ năm 2018 đến nay, các trường đã mua sắm mới 1.102 bộ máy vi tính, 40 máy chiếu, 28 phòng học ngoại ngữ, 4.249 bộ bàn ghế và gần 3.000 trang thiết bị dạy học khác với tổng kinh phí 59 tỷ đồng. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được các trường tiểu học và THCS thực hiện hiệu quả. Tính đến ngày 31/5/2021 có 33 trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, trong đó 30 trường đạt chuẩn mức độ 1, 3 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hiện có 6.461 người, giảm 466 người so với thời điểm bắt đầu thực hiện sáp nhập, trong đó cán bộ quản lý giảm 98 người; giáo viên giảm 262 người; nhân viên giảm 106 người. Tính từ sau khi sáp nhập đến ngày 31/5/2021, toàn tỉnh có 195 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động, luân chuyển đến đơn vị khác không thuộc các trường liên cấp; 129 cán bộ, giáo viên, nhân viên tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên bố trí làm công việc khác, xin nghỉ việc.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau 3 năm thực hiện sáp nhập trường học, quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dần ổn định. Sau sáp nhập, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị được thực hiện phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Theo đó, các đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể, hội đồng nhà trường và các tổ chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở nhiều cơ sở giáo dục được tăng cường, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng; cảnh quan nhiều đơn vị có sự thay đổi toàn diện đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

## Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục

Nhờ thực hiện tốt công tác tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị yên tâm công tác, chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đến lớp, học sinh tham gia thi học sinh giỏi, học sinh đạt kết quả cao trong học tập tăng cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng bữa ăn của học sinh bán trú được nâng lên, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng... Ông Phạm Văn Từ, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau sáp nhập, các trường vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả các hình thức tổ chức giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, cơ bản không gây xáo trộn trong hoạt động giáo dục của hai cấp học. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hoạt động thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe tiếp tục được quan tâm. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được thực hiện hiệu quả với 100% trường tiểu học và THCS đạt phổ cập mức độ 3; huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 vào học lớp 6.

Cùng với việc duy trì, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, nhiều cơ sở giáo dục đã thực hiện đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, bồi dưỡng phương pháp tự học, nâng cao khả năng làm việc theo nhóm và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục được duy trì và giữ ổn định qua các năm; đối với cấp tiểu học, tỷ lệ các chỉ số đánh giá phẩm chất học sinh xếp loại tốt tăng từ 1,7 - 3,6%; tỷ lệ học sinh nhiều đơn vị có sự thay đổi chất lượng thi tuyển sinh, các cuộc thi, hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đều đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, sau 3 năm sáp nhập trường học, nhiều địa phương vẫn tồn tại một số khó khăn như: sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tồn tại nhiều trường tiểu học và THCS trong một xã như: huyện Thái Thụy có 8 xã, thị trấn có từ 2 - 3 trường; huyện Kiến Xương có 3 xã, thị trấn có 2 trường. Bên cạnh đó, chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tinh giản quy cấp cho các chức danh quản lý, phụ cấp nghề cho giáo viên giảng dạy ở cả hai cấp học và nhân viên kế toán. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường liên cấp.

Thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyển truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân hiểu về chính sách tinh giản biên chế, chính sách rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong việc thực hiện sáp nhập trường học.

**ĐẶNG ANH**



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thái An (Thái Thụy) ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy.

## Dấu son lịch sử

Ngày 14/10/1930, đoàn người biểu tình của làng Đông Cao cùng các làng Nho Lâm, Thanh Giám siết chặt hàng ngũ, giương cao cờ đỏ búa liềm tiến về trung tâm huyện đấu tranh trực diện với địch, với các khẩu hiệu: Không được động đến công nông Nghệ Tĩnh; trả lại tiền đảo sông Cốc Giang; phá "Tư điền gián" thành "Công điền quân cấp"; yêu cầu giảm sưu thuế, xóa bỏ bắt muối; ủng hộ chính quyền Xô Viết. Số người biểu tình của ba làng lên tới hơn 1.000 người. Địch đã đàn áp dã man những người biểu tình làm 8 người hy sinh, 13 người bị thương. Sau cuộc biểu tình, địch huy động một đại đội lính về làng Đông Cao đàn áp phong trào cách mạng, bắt đi 60 người, đốt phá 11 ngôi nhà. Cuộc biểu tình của nhân dân Tây Tiến và Đông Lâm ngày 14/10/1930 có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Giai đoạn 1931 - 1945, Chi bộ và các tổ chức quần chúng của Tây Tiến được củng cố, một số chủ trương của Đảng, của Mặt trận Việt Minh được bí mật phổ biến đến đảng viên và quần chúng. Các tin tức hoạt động đã làm cho mọi người dân phấn khởi chờ đón ngày khởi nghĩa. Các đoàn thể từ tổ chức phân để chuyển thành đoàn thể cứu quốc. Đoàn thanh niên cứu quốc xã lúc này có 50 đoàn viên, Nông hội cứu quốc có 70 hội viên, Phụ nữ cứu quốc có 40 hội viên... Nhiệm vụ của Chi bộ xã lúc đó là đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị cho ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Phong trào phát triển sâu rộng trong nhân dân, số đoàn viên, hội viên tham gia các đoàn thể ngày một tăng. Lúc này, khẩu hiệu Việt Minh đề ra là: "Đả đảo đế quốc Pháp, phát xít Nhật; đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim; tiêu trừ Việt gian, Việt Minh muôn năm" đã trở thành chương trình hành động

## TÂY TIẾN

# Viết tiếp truyền thống quê hương cách mạng

Tây Tiến (Tiền Hải) là mảnh đất có bề dày truyền thống cách mạng. Nổi bật với cuộc biểu tình của nhân dân làng Đông Cao cùng các làng Nho Lâm, Thanh Giám (xã Đông Lâm) vào ngày 14/10/1930 gây tiếng vang lớn trong cả nước. Nối tiếp và phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Tiến luôn một lòng đoàn kết, tự lực tự cường xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.



Đình làng Đông Cao, xã Tây Tiến - nơi hoạt động cách mạng, tập hợp nhân dân tổ chức biểu tình ngày 14/10/1930 ghi dấu son lịch sử trong phong trào cách mạng của huyện Tiền Hải.

cách mạng của các đoàn thể. Ngày 22/8/1945, Chi bộ xã nhận lệnh khởi nghĩa, tổ chức mít tinh tại đình làng Đông Cao để cùng các địa phương kéo về trung tâm huyện giành chính quyền. Đoàn người xếp thành hàng, giương cao cờ đỏ sao vàng, hô khẩu hiệu tiến vào huyện đường giành lại chính quyền.

Những ngày đó, ở miền quê Tây Tiến thực sự là ngày hội lớn, khắp đường làng cõ, biển hiệu dựng lên, người người tấp nập vui mừng chào đón ngày hội sinh của đất nước. Cũng như người dân trong huyện, nhân dân Tây Tiến từ khắp thôn làng đổ ra đường, hướng về trung tâm huyện để mít tinh ngày 2/9/1945 khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, tự chủ với

mục tiêu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

## Tiếp nối truyền thống cách mạng

Cụ Phạm Thị Nga, 83 tuổi, thôn Đông Cao 1 chia sẻ: Trong tiềm thức của tôi và qua nghe các thế hệ đi trước kể lại, trước năm 1945, quê tôi rất nghèo, 90% hộ đói, thiếu học và bị đàn áp bóc lột nhưng phong trào cách mạng thì hàng hải lắm. Lớn lên, tôi nhận thức được rằng, từ chỗ không có ruộng, không có đất để sản xuất, phải chịu sưu cao, thuế nặng thì sau Cách mạng Tháng Tám người dân quê tôi đã được chia ruộng, tham gia HTX. Ngày nay, quê hương Tây Tiến đã có nhiều đổi

thay, các công trình phúc lợi được đầu tư, nâng cấp bảo đảm chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân. Nhìn thấy diện mạo quê hương đang đổi thay từng ngày, người dân chúng tôi rất vui mừng.

Ông Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Tiến cho biết: Trong công cuộc đổi mới hôm nay, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Tây Tiến đã thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, thay đổi rõ nhất là hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhiệm kỳ 2020 - 2025,

**MANH THẮNG**

## VIETTEL THÁI BÌNH

# Chung tay phòng, chống dịch



Viettel Post Thái Bình tiếp nhận và vận chuyển quà tặng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Thời gian qua, Viettel Thái Bình vừa phát huy vai trò là doanh nghiệp chủ lực cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tích cực cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

18009402 là tổng đài đường dây nóng do UBND tỉnh thiết lập từ tháng 4/2020 nhằm tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Viettel Thái Bình vừa chuyển giao cho Sở Thông tin và Truyền thông hệ thống tổng đài thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo Cyberbot (tổng đài AI) do Trung tâm Không gian mạng Viettel

thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi đưa vào hoạt động, tổng đài AI đầu số 18009402 đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ công nghệ trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Tổng đài đã tiếp nhận từ 100 - 1.000 cuộc gọi đến và 6.000 cuộc gọi đi cùng thời điểm, giải đáp thông tin 24/7 về công tác phòng, chống dịch cho người dân... Chủ động gọi điện tuyên truyền, nhắc nhở hàng nghìn thuê bao chưa cài đặt các ứng dụng cảnh thiết bị công phòng, chống dịch như Bluezone, Vietnam Health Declaration, Ncovi, số sức khỏe điện tử để vận

động, hướng dẫn người dân sử dụng nhằm bảo vệ mình và cộng đồng trước dịch Covid-19; hướng dẫn người dân thủ tục đăng ký, tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19, chủ động gọi mời tiêm đối với người dân thuộc diện đối tượng tiêm theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của tỉnh... Tổng đài tự động giúp các đơn vị tăng hiệu suất làm việc, từng bước thay thế nhân sự trực tổng đài, cung cấp nhiều thông tin cụ thể với tốc độ phản hồi nhanh hơn giúp nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân...

Khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ đầu năm 2020, với thế mạnh là doanh nghiệp công nghệ, Viettel Thái Bình đã hỗ trợ tình nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin

hiện đại và đồng bộ, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các ứng dụng hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth được triển khai tới các cơ sở y tế, điểm cầu tại bệnh viện điều trị ca bệnh Covid-19; triển khai cổng giao dịch điện tử và app "Sức khỏe Việt Nam", tổ khai y tế, bản đồ dịch bệnh, số sức khỏe điện tử, hệ chiếu vắc-xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong các khu vực lập trường tại khu vực dân sự, Viettel Thái Bình đã hỗ trợ 7 đường truyền internet kết nối hệ thống camera; hỗ trợ đường truyền internet và wifi tại 3 chốt kiểm soát đồ dịch bệnh gây ra, những ngày qua, Viettel Post Thái Bình đã tích cực hưởng ứng và ủng hộ chương trình thiện nguyện "Trạm hạnh phúc - Chạm yêu thương" do Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và lực lượng vũ trang Quân khu 7 phối hợp triển khai. Những phần quà thiết yếu gồm nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, lương thực... đã được các bệnh viện: Y học cổ truyền Thái Bình, Đa khoa Lâm Hoa và bệnh viện Đa khoa các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà... cùng nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm quyên góp, thông qua hệ thống của Viettel Post vận chuyển, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, san sẻ với người dân Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau chiến thắng đại dịch.

Trung tá Nguyễn Quang Hải, tổ trưởng tổ bảo đảm công tác hậu cần, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé, chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng lực lượng tuyến đầu và cùng công đồng phòng, chống dịch, ngoài những hoạt động theo chỉ đạo chung của Tập đoàn, cán bộ, nhân viên Viettel Thái Bình còn tích cực ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, ủng hộ xây dựng Trung tâm hội chẩn từ xa cho ngành Y tế. Cùng với đó, Viettel Thái Bình ủng hộ 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Hướng về đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, những ngày qua, Viettel Post Thái Bình đã tích cực hưởng ứng và ủng hộ chương trình thiện nguyện "Trạm hạnh phúc - Chạm yêu thương" do Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và lực lượng vũ trang Quân khu 7 phối hợp triển khai. Những phần quà thiết yếu gồm nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh, lương thực... đã được các bệnh viện: Y học cổ truyền Thái Bình, Đa khoa Lâm Hoa và bệnh viện Đa khoa các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà... cùng nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm quyên góp, thông qua hệ thống của Viettel Post vận chuyển, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, san sẻ với người dân Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau chiến thắng đại dịch.

**MINH HƯỜNG**